

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๕๕๘๘



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกฎหมายใหม่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๔๘๓๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๑ / ว ๗๘๐๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดสกลนครได้แจ้งเรื่อง การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกฎหมายใหม่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยการปกครอง ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกฎหมายใหม่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงให้อำเภอ ทุกอำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบหมายหรือดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งกำชับให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม ดำเนินการเรียนรู้หลักการสืบสวนสอบสวนภาคทฤษฎีจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ตามหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง (DOPA Investigation Training) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ <https://intranet.dopa.go.th/login> ให้แล้วเสร็จก่อนเข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว เป็นการฝึกอบรมที่เน้นการฝึกภาคปฏิบัติในการทำสำนวนการสอบสวน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมจนแล้วเสร็จจึงจะได้รับการประเมินว่าเป็นผู้ที่ “ผ่านการฝึกอบรม” ดังนั้น หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่นำส่งผลงาน “สำนวนการสอบสวน” หรือ “มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่ครบถ้วน” ตามหลักเกณฑ์ที่โครงการได้กำหนดไว้จะถือว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม “ไม่ผ่านการประเมิน” และจะไม่ได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการฯ

๒. กรมการปกครองได้จัดเตรียมอาหารและที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งรวมถึงที่พักในคืนวันก่อนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปรายงานตัวล่วงหน้าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม ๑ วัน และที่พักในวันสุดท้ายของการฝึกอบรม หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมประสงค์ที่จะพักต่อก่อนเดินทางกลับในวันถัดไป โดยภายหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว กรมการปกครองได้จัดให้มีพิธีปิดโครงการฯ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ผู้ที่ได้รับรางวัลสำนวนดีเด่น และมอบนโยบายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จึงขอให้นายอำเภอผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ร่วมในพิธีปิดโครงการฯ จนแล้วเสร็จด้วย

/ทั้งนี้...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ทั้งนี้ กรมการปกครองได้มอบหมายให้นางสาวนันทนา โพธิ์พรม ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน
ปกครองชำนาญการ สังกัด ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๓๙๐๔ ๒๐๒๘ เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช ฤกษ์วณิชกุล)

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยความสะดวก
โทร.๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๗.๑/ว ๖๘๒๐

ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัด ทุกจังหวัด



<input type="radio"/> พ.ค. ()	ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
<input type="radio"/> ผ.ค. ()	เลขที่ ๑๑๔๕
<input type="radio"/> ก. ()	วันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๖
<input checked="" type="radio"/> นิติกร (๒)	เวลา ๑๖.๑๕

ตามที่ กรมการปกครอง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๑/ว ๖๘๒๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกฎหมายใหม่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

กรมการปกครอง พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกฎหมายใหม่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงขอความร่วมมือจังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งอำเภอมอบหมายหรือดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งกำชับให้ผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม ดำเนินการเรียนรู้หลักการสืบสวนสอบสวนภาคทฤษฎีจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ตามหลักสูตรการพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง (DOPA Investigation Training) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ <https://intranet.dopa.go.th/login> ให้แล้วเสร็จก่อนเข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว เป็นการฝึกอบรมที่เน้นการฝึกภาคปฏิบัติในการทำสำนวนการสอบสวน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมจนแล้วเสร็จจึงจะได้รับการประเมินว่าเป็นผู้ที่ “ผ่านการฝึกอบรม” ดังนั้น หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่นำส่งผลงาน “สำนวนการสอบสวน” หรือ “มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่ครบถ้วน” ตามหลักเกณฑ์ที่โครงการได้กำหนดไว้ จะถือว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม “ไม่ผ่านการประเมิน” และจะไม่ได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการฯ

๒. กรมการปกครองได้จัดเตรียมอาหารและที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งรวมถึงที่พักในคืนวันก่อนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปรายงานตัวล่วงหน้าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม ๑ วัน และที่พักในวันสุดท้ายของการฝึกอบรม หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมประสงค์ที่จะพักก่อนเดินทางกลับในวันถัดไป โดยภายหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว กรมการปกครองได้จัดให้มีพิธีปิดโครงการฯ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ผู้ที่ได้รับรางวัลสำนวนดีเด่น และมอบนโยบายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จึงขอให้เน้นย้ำไปยังผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ร่วมในพิธีปิดโครงการฯ จนแล้วเสร็จด้วย

ทั้งนี้ กรมการปกครอง ได้มอบหมายให้นางสาวนันทนา โพธิ์พรม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ สังกัด ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๓๕๐๔ ๒๐๒๘ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



สำนักการสอบสวนและนิติการ

ส่วนการสอบสวนคดีอาญา

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๕๕๕๔



Change For Good

กรมการปกครอง